

ความที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว ๖๖๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอฉบับแ
เลขที่ 519
วันที่ 2 เม.ย. 64
เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า สำนักงบประมาณได้กำหนดการศึกษ
อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงค.) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดรูปแบบการศึกษอบรมที่มุ่งเน้น
กระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้อำเภอพิจารณาประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด
ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและแผน และด้านการเงินการคลังของหน่วยงานสมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ
หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ ขอให้อำเภอดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อ ใบสมัคร
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจะถือการประทับตราลงรับเอกสาร
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสำคัญ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษ
อบรมฯ มากกว่าจำนวนโควตาที่หลักสูตรกำหนด กองการเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสำหรับภาครัฐ
ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษอบรมฯ ค่าที่พัก ค่าแท็กซี่ ให้เบิกจ่าย
จากหน่วยงานต้นสังกัดรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงานภายในหน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ”
และ “การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร” ในการนี้จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอฉบับแ
ที่ อต ๐๐๒๓.๑/ว 178 วันที่ 2 เม.ย. 64
นายกเทศมนตรีตำบล
นายก อบจ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธิต์ ดอกแก้ว)
ท้องถิ่นอำเภอฉบับแ



31 มี.ค. 2564

ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงบประมาณได้กำหนดการศึกษอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงค.) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดรูปแบบการศึกษอบรมที่มุ่งเน้นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) พิจารณาส่ง บุคลากรในสังกัด ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและแผน และด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน สมัครเข้ารับการศึกษ อบรมฯ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ รวบรวมข้อมูลรายชื่อ ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจะถือการประทับตราลงรับเอกสารของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นสำคัญ หากมี ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ มากกว่าจำนวนโควตาที่หลักสูตรกำหนด กองการเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณรับผิดชอบค่าธรรมเนียม สำหรับภาครัฐในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษอบรมฯ ค่าที่พัก ค่าแท็กซี่ ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร”



กองการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ
 โทร. ๐ ๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๔
 โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗
 ผู้ประสานงาน : นายวิรัชชาย หาญจำปา
 โทรศัพท์ : ๐๙ ๘๒๖๘ ๓๒๕๒